

SMEs กับเงินช่วยเหลือของรัฐช่วง COVID โดย MIN SEN finance

วิกฤติ COVID ในปี 2563 เป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้คนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจในอดีต เพราะเศรษฐกิจในปีที่เกิดเรื่องนั้นยังไม่เลวร้ายจนกระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤตินี้รัฐบาลทั่วโลกได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อบรรเทาความเสียหายของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับประเทศไทย มีการเตรียมการโดย

- 1) กระทรวงการคลัง กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อช่วยประชาชน คาดว่าประมาณ 250,000 ล้านบาท ช่วยแรงงานอิสระ และผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม ประมาณ 8-12 ล้านคน และอีก 250,000 ล้านบาท คาดว่าช่วยเกษตรกร 10-12 ล้านคน 100,000 ล้านบาท มาสู้กับ COVID ในการดูแล และรักษาคนติดเชื้อ ชื่อเวชภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และรวมถึงบรรจุพนักงานของรัฐอีก 45,684 ตำแหน่ง และเงินอีก 400,000 ล้านบาทนั้น อาจนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ส่งเสริมกระตุ้นการบริโภค ลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจเข้าสู่สภาพปกติ แต่ไม่เห็นเอกสาร และหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดสรรชัดเจน นั่นคือ อะไรที่ทำในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ คงมาทำกันในเงินก้อนนี้ แต่ทำแบบราชการ คือ ทำจนงบบหมด
- 2) เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินชดเชยเรื่องดอกเบี้ย และความเสียหายจากการปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านธนาคารพาณิชย์ 500,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับ SMEs และอีก 400,000 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน

เงินชดเชยเรื่องดอกเบี้ยช่วย SMEs นี้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวม 15 แห่ง ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องไม่เป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระภายใน 31 ธันวาคม 2562 ไม่ต้องร้องขอ โดย SMEs ต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท ถึงมาขอกู้อีกไปเสริมสภาพคล่องได้ เงินกู้อีกนี้เพิ่มได้ 20 % ของวงเงินสินเชื่อเดิมที่เป็นยอดค้าง ณ วันสิ้นปี 2562 SMEs ใดที่มีสินเชื่อกับธนาคารไหนเกิน 500 ล้านบาทแล้วหมดสิทธิ์ได้เงินกู้ออกเบี้ยผ่อนปรนนี้

SMEs ที่มีคุณสมบัติครบ ควรไปกู้กับธนาคาร เพราะดอกเบี้ย 2 % 2 ปี ก็ดีมากสำหรับเงินกู้ และเงินกู้อันนี้ปลอดสภาพดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่าย 6 เดือน โดยเงินนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะเป็นคนชดเชยความเสียหายให้กับเจ้าหนี้ถึง 70 % สำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 60 % สำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงิน 50-500 ล้านบาท ข้อมูลเบื้องต้น คาดว่า SMEs จะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมมาตรการนี้ประมาณ 1.5-2 ล้านราย

การกู้ยืมนี้ เพื่อสำรองเงินสด ใช้ในยามจำเป็นใน 6 เดือนข้างหน้า ที่รายได้จากการขาย และบริการจะลดลงมาก ขณะที่รายจ่ายยังไม่ลด ก่อนจะตัดสินใจยุบส่วนงาน เลิกจ้าง และเตรียมการปรับเปลี่ยนธุรกิจต่อไป เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้

ขอเป็นกำลังใจให้กับ SMEs ทุกท่าน